



ที่ สค ๐๐๑๗.๓/ว ๑๒๕๘๗

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง การบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีการใช้งานได้อย่างเหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายกเทศมนตรี นครอ้อมน้อย นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน


สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๒/๔๙๔๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจากกระทรวงมหาดไทยว่า ให้ย้าเตือนหน่วยงานของรัฐ ได้ตระหนักถึงบทลงโทษจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๓ อย่างเคร่งครัด ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน ภาครัฐให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของภาครัฐมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการบำรุงรักษาด้วย และหากผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารพัสดุตาม พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพื่อให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องรับโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษ หมวด ๑๕ มาตรา ๑๒๐ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดสมุทรสาคร พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานดูแลบำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ใน ความครอบครองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และให้มีการใช้ การบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์ ต่อหน่วยงานภาครัฐมากที่สุด โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๓ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร www.samutsakhon.go.th หัวข้อ “หนังสือเวียน/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

ขอแสดงความนับถือ


(นายประภัสสร มาลากาญงนิ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๔๒ ๗๓๘๗

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
 วันที่ 5 ก.ย. 2560
 เลขที่ 1702 เวลา



ที่ มท ๐๒๓๐.๒/๕๙๕๖

กระทรวงมหาดไทย
 ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง การบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีการใช้งานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ที่ นร ๐๑๓๐/ว ๗๗๓๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

ด้วยนายกรัฐมนตรีมีบัญชา ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีหนังสือกราบเรียนย้ำเตือนให้หน่วยงานของรัฐตระหนักถึงบทลงโทษจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล บำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๓ และ ๑๕ อย่างเคร่งครัด ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ส่งเรื่องเรียน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการย้ำ ใ้หน่วยงานของรัฐ รายละเอียดตามสำเนาหนังสือคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ที่ นร ๐๑๓๐/ว ๗๗๓๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ส่งมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า การบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ มีการใช้งานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ย้ำเตือนหน่วยงานของรัฐให้ตระหนักถึงบทลงโทษจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล บำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๓ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนด หมวด ๑๓ การบริหารพัสดุ ซึ่งเป็นการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานขอ ภาครัฐมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการบำรุงรักษาด้วยและหากผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษ หมวด ๑๕ มาตรา ๑๒๐ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับ ตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม บุญศรี)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕ ๕๖๐-๗๙ ต่อ ๕ ๖๔๔๓



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 เลขรับ ๑๐๗๕๒
 วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐
 เวลา ๑๕.๑๙ น.

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 เลขรับ ๑๐๗๕๒
 วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐
 เวลา ๑๕.๑๙ น.

ที่ นร ๐๔๐๓ (กร.๑)/พ.๓๕๕

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

พินิจ
กมล
พริศก.๑๒๖

เรื่อง การบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้เหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ กงน.(กน) ๑๙๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณากรณีการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐให้มีการใช้งานได้เหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕ ๖๐ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ พิจารณาสั่งการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาแล้วมีบัญชาให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ พิจารณาดำเนินการชี้แจงเตือนหน่วยงานของรัฐตามบัญชานายกรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

๕. -๒๖๖ / ๒๕๖๐

นร ๐๖๐๐/๑๕๗๕

๒. หיים นน. ผ่าน นน. ผต.นร. เพื่อโปรดทราบ และ สสร. ๒๕ ก.ค. ๖๐

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศเอก

(ธนู ปานสุวรรณ)

(นายจรัส นันทธรร) ทน.ผต.นร.

รองหัวหน้าสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี

๒๕ ก.ค. ๖๐

(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

(นางสมิตรา อติศัพท์)

ผอ.สตร.

๒๕ ก.ค. ๖๐

กองงานนายกรัฐมนตรี

นร. ๐๑. ๒๖๖

๒๕ ก.ค. ๖๐

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๐๐๐ ต่อ ๕๕๒๘

(นายจรัส นันทธรร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๐ ต่อ ๕๐๑๕

(นางสมิตรา อติศัพท์)

๒๖ ป.นร.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี... กองงานนายกรัฐมนตรี... โทร. ๔๔๐๙.....

ที่... กงน.(กน)... /๒๕๖๐..... วันที่... กรกฎาคม ๒๕๖๐.....

เรื่อง... การบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีการใช้งานได้อย่างเหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา กรณีการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีการใช้งานได้อย่างเหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีปัญหาให้ส่ง เรื่องเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ ย้ำเตือนให้หน่วยงานของรัฐ ตระหนักถึงบทลงโทษจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๑๓ และ ๑๕ อย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

“..เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รับที่... 18024
วันที่ 16 ธ.ค. 60 เวลา 17.00 น.

ด่วนที่สุด

ที่ ศผ ๐๐๑๕/ ๒๒๐๕

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การบริหารจัดการระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีการใช้งานได้อย่างเหมาะสมคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พบว่า ที่ผ่านมามีเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือคดีใหญ่ ๆ มักพบปัญหา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่ติดตั้งในจุดหรือบริเวณที่เกิดเหตุ มักจะชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ โดยเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งในสถานที่ราชการดังปรากฏ ป็นข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ผ่านมามีประกอบกับเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักนายกรัฐมนตรี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน ด้านความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

จากการติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด และคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) พบว่า มีการสำรวจ ตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทั้งในระดับจังหวัดและในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และให้บันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ซึ่ง สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พัฒนาขึ้น กำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอนำเสนอผลการสำรวจ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ การสำรวจข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย ๓ หัวข้อหลัก โดยหนึ่งในสาระสำคัญของการทำงานคือการสำรวจสถานะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของหน่วยงานภาครัฐที่มีสถานะใช้งานไม่ได้หรือชำรุด และงบประมาณที่จะใช้ในการซ่อมแซม

/๒. นายก...

๑๒๘๘
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

“...เงินแผ่นดิน นั่นคือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”

พระราชดำรัสใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- ๒ -

๒. นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบ และปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดตามกฎหมายได้

๓. การกำหนดบทลงโทษ ในการบริหารพัสดุ ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจ เริ่มบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนด หมวด ๓๓ การบริหารพัสดุ ซึ่ง เป็นการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คัด ค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการบำรุงรักษาด้วย และหากผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องรับโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษ หมวด ๓๕ มาตรา ๑๒๐ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง หนึ่งแสนบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ

สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ตระหนักและเห็นความสำคัญของการตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ หน่วยงานภาครัฐให้สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงเห็นควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่มี กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อยู่ในครอบครอง ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๓ อย่างเคร่งครัด หากผู้ใดไม่ดำเนินการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยมิชอบ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง ผู้ใด อาจต้องได้รับโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต มหมวด ๑๕ กำหนดไว้

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรด เจริญคำสั่งการ ย้ำเตือนให้หน่วยงานของรัฐตระหนักถึงบทลงโทษ จากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยให้ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๓ และ ๑๕ อย่างเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง



(นายพิชิต์ สีลาวชิโรภาส)

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ ๓

โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๑๕๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๙๐๖๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pz03@oag.go.th